

ที่ สศก.ยบ. ๐๕๗/๒๕๖๒



เลขที่ ๒ หมู่ ๑ ถนนบางม่วง-บางคูรัด
ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนกิจกรรม

เรียน ประธานรุ่นศิษย์เก่าโยธินบูรณะ และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ มีเจตจำนงและความมุ่งมั่นที่ชัดเจน ในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันและความเข้าใจระหว่างศิษย์เก่าโยธินบูรณะให้มีความเป็นปึกแผ่น มีความเข้มแข็ง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำพาสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะและเครือข่าย ไปสู่ การเป็นองค์กรที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ การที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจหวังไว้ ย่อมต้อง มาจากการดำรงความพยายามและตั้งมั่นอยู่อย่างมั่นคง ในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญและเป็นความจริงที่สุดคือ หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุน จากพี่น้องชาวโยธินบูรณะแล้ว ความสำเร็จที่แท้จริงย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของ สมาคมที่ได้จัดขึ้น โดยทุกกิจกรรมล้วนดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความเป็นปึกแผ่น การสร้างความรัก ความสามัคคี และการสร้างความเป็น “โยธินบูรณะ” ของพวกเราทุกคน ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมที่จับต้องได้ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่จะดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “รวมพลัง สร้างความดี” ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามพลอรัวัลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ อำเภอมะนังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๒. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี “๘๕ ปี เพราะคิดถึง โยธิน ถิ่นคนดี” ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐ ถึง ๒๒๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

๓. การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “จิตสำนึก รักษ์ไทย” ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ๑๐.๕ กิโลเมตร และ ๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจัดอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างช่วงเวลา ๑๕๓๐ ถึง ๑๘๓๐ นาฬิกา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม และจุดสิ้นสุดที่

หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หลังจากจบการแข่งขันชมการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
บริเวณชายหาด และร่วมอุดหนุนสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ร่วมออกร้านในงาน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลโท 
(สุรชาติ จิตต์แจ้)

นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

โทร. ๐๘ ๑๘๐๑ ๘๔๘๘